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Sandra Björgvinsdóttir

From: Hrafnkell Á. Proppé
Sent: miðvikudagur, 21. júní 2017 10:37
To: Samtök sv.félaga á hb.svæðinu
Subject: FW: Varðandi Borgarlínuna

 
 

From: Birgir Hlynur Sigurðsson [mailto:Birgir@kopavogur.is]  
Sent: 8. júní 2017 07:31 
To: Hrafnkell Á. Proppé <hrafnkell@ssh.is> 
Subject: FW: Varðandi Borgarlínuna 
 
 
 
From: ElÃn BaldursdÃ³ttir [mailto:elinbald1974@gmail.com]  
Sent: 7. jÃºnÃ 2017 21:41 
To: Skipulag <Skipulag@kopavogur.is> 
Subject: VarÃ°andi BorgarlÃnuna 
 
Góðan dag.  
Það kemur ekkert framm hvernig Borgarlínan verður fjarmögnuð, væri gott að fá svar við því ? Kv. Elín  


